

**BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HỖND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

vật tư, hóa chất tăng cao, khó mua; người Việt Nam đi từ vùng có dịch về nhiều, có người không tự khai báo y tế gây khó khăn cho công tác quản lý, cách ly...

Đại diện đoàn giám sát đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện khắc phục khó khăn, tăng cường công tác tuyên truyền; phát hiện, ngăn chặn, cách ly, điều trị kịp thời những trường hợp có nguy cơ cao; tập trung phòng, chống dịch tại nơi đông người, hạn chế quy mô, thời gian tổ chức đám cưới, đám tang. Đại diện đoàn giám sát cũng tiếp tục ý kiến của các đại biểu, tổng hợp trình Thường trực HĐND tỉnh chuyển Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng cùng ngày, đoàn đã giám sát công tác phòng, chống dịch tại xã Bách Thuận và chợ La, xã Minh Quang.

**HƯỚNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT...**

(Tiếp theo trang 1)

\* Chủ đề ngày Khí tượng thế giới năm 2020 (ngày 23/3 hàng năm) được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) lựa chọn là "Khí hậu và nước". Chủ đề này phản ánh mục đích cốt lõi của WMO và vai trò thiết yếu của ngành khí tượng thủy văn trong việc giám sát hệ thống trái đất, hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của mỗi quốc gia.

Hướng ứng ngày Khí tượng thế giới năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực như treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, các tuyến phố chính, tổ chức các hoạt động truyền thông; khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh. Đẩy mạnh vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước.

**KIM NGẠCH NHẬP KHẨU...**

(Tiếp theo trang 1)

kéo theo kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 2 giảm so với tháng 1; kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm ước đạt 231.102.200 USD, tăng 0,08% so với cùng kỳ năm 2019.

Khó khăn trong cả khâu nhập khẩu và xuất khẩu đang gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như việc làm, thu nhập của người lao động.

**THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...**

(Tiếp theo trang 1)

ca nhiễm Covid-19 nhưng các hoạt động dự phòng đang được Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh và các ngành, địa phương tiến hành khẩn trương, liên tục. Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý, cách ly, giám sát các trường hợp trở về từ các vùng có dịch tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, các trường hợp cách ly tập trung đều có sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt đã kịp thời được đưa lên cơ sở y tế tuyến tỉnh để tiếp tục theo dõi.

\* Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 329 người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó có 64 người ở lại dịp tết. Sau tết có 265 lao động đã trở lại làm việc, những lao động này đều được các doanh nghiệp thông báo với cơ quan chức năng và chủ động thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định tại ký túc xá của doanh nghiệp. Quá trình thực hiện cách ly, bộ phận y tế của doanh nghiệp duy trì việc thăm khám sức khỏe, đo thân nhiệt 2 lần/ngày; trường hợp có biểu hiện ho, sốt được kịp thời liên hệ cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp cao hơn. Qua công tác khám sàng lọc, tình hình sức khỏe của người lao động nước ngoài sau thời gian cách ly đều ổn định và đi làm bình thường.

Không chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: khuyến cáo người lao động nếu có người thân trong gia đình trở về từ các vùng có dịch phải kịp thời thông báo với chính quyền địa phương để được hướng dẫn, tổ chức cách ly; thực hiện nghiêm túc và chủ động khai báo y tế những người thuộc diện phải cách ly; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong việc tổ chức cách ly; tổ chức tổng vệ sinh, thường xuyên tiêu độc, khử trùng tại doanh nghiệp; trang bị đầy đủ xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang phù hợp cho người lao động...

\* Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Công ty TNHH May Đạt Đăng, xã Đông Phương (Đông Hưng) đã tổ chức sản xuất khẩu trang vải cấp miễn phí cho công nhân và người dân trên địa bàn huyện.

Công ty đã huy động 1 dây chuyền sản xuất khẩu trang vải, đến nay đã sản xuất được trên 35.000 khẩu trang. Thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện, Công ty cấp miễn phí trên 10.000 khẩu trang cho cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn; trực tiếp cấp miễn phí 25.000 khẩu trang cho các trường học và người dân 3 xã: Đông Phương, Đông Xá, Đông Cực. Hiện Công ty vẫn sản xuất khẩu trang vải để tiếp tục cấp miễn phí cho người dân trên địa bàn để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

**THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ**

Tôi: Trần Văn Dần, vợ là Bùi Thị Mến  
Địa chỉ thường trú: Thôn Bát Cấp Đông, xã Bắc Hải, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.  
Vợ chồng tôi được UBND huyện Tiên Hải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1315/QSDĐ, ngày 3/3/1997, tổng diện tích 1.682m<sup>2</sup> (gồm 156m<sup>2</sup> đất ở, 230m<sup>2</sup> đất ao và 1.296m<sup>2</sup> đất trồng lúa) đứng tên Trần Văn Dần.  
Trong quá trình quản lý và sử dụng đất tôi đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.  
Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.  
*Tối xin cảm ơn và hậu tạ!*

**Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến lĩnh vực báo chí**

Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân phản ánh về hiện tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí, giả mạo nhà báo để sách nhiễu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm trục lợi, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của đội ngũ những người làm báo chân chính.

Trước thực trạng đó, để kịp thời tiếp nhận thông tin, chủ động ngăn chặn và có biện pháp xử lý những hành vi vi phạm nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Cục Báo chí thiết lập đường dây nóng (số điện thoại: 0865.282828, email: duongdaynongbaochis@mc.gov.vn) để tiếp nhận các phản ánh

về vi phạm liên quan đến lĩnh vực báo chí.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập đường dây nóng báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã thiết lập và công bố công khai đường dây nóng báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình (số điện thoại: 0227.383.2525, email: sottt@thaibinh.gov.vn) để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về những hoạt động sai phạm và những thiếu sót của nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phòng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương tại Thái Bình và

những người hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Công văn số 486/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông về làm việc và cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên.

**TRỊNH CƯỜNG**

**ĐÔNG HƯNG**

**Điều động 76 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã**

Thời gian qua, Công an huyện Đông Hưng đã điều động 76 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đợt 1, Công an huyện đã đưa 36 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã và 3 công an viên xuống làm việc tại 3 xã; đợt 2 đưa 40 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Như vậy, đến nay 37 xã của huyện Đông Hưng đã có công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã.

**TRUNG HIẾU**

Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng tổ chức bộ máy công an của huyện tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó bảo đảm công tác thường trực chiến đấu, khắc phục tình trạng công an xã bán chuyên trách thường biến động về quân số, năng cao năng lực và trình độ tiếp nhận, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

**Lịch dạy và học trực tuyến trên truyền hình Thái Bình và trên Báo Thái Bình điện tử từ ngày 23 - 28/3/2020**

Từ ngày 23 - 28/3, các em học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ tiếp tục thực hiện học trực tuyến trên truyền hình Thái Bình và trên Báo Thái Bình điện tử (tại địa chỉ: baothaibinh.com.vn). Các bài ôn tập trên truyền hình sẽ tiếp nối với bài mà các em đã ôn tập ở tuần trước (16 - 21/3), do các giáo viên giàu kinh nghiệm chuyên môn giảng dạy, được thiết kế theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục hiện hành.

Chương trình sẽ được phát sóng từ thứ hai đến thứ bảy trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình và trên Báo Thái Bình điện tử (tại địa chỉ: baothaibinh.com.vn), buổi sáng từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút, buổi chiều từ 14 giờ đến 15 giờ 35 phút. Chương trình được phát lại trên fanpage: Báo Thái Bình điện tử để các em học sinh tham gia học tập.

**Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình Thái Bình và trên Báo Thái Bình điện tử (tại địa chỉ: baothaibinh.com.vn)**

**Dành cho học sinh lớp 12  
Tuần 2 (từ ngày 23 - 28/3/2020)**

Thứ, ngày	Thời gian phát sóng	Môn	Nội dung bài dạy	Giáo viên thực hiện
<b>Thứ Hai (23/3)</b>	14h00 - 14h45	Tiếng Anh	Câu điều kiện	Phạm Thị Nhung (THPT Nguyễn Trãi)
	14h50 - 15h35	Ngữ văn	Kỹ năng trả lời câu hỏi đọc hiểu (Tiết 1)	Lê Thị Kim Dung (THPT Chuyên Thái Bình)
<b>Thứ Ba (24/3)</b>	14h00 - 14h45	Toán	Phương trình mặt phẳng	Trần Thanh Tuấn (THPT Tây Tiến Hải)
	14h50 - 15h35	Vật lý	Dao động cơ (Tiết 1)	Phạm Văn Vương (Trường THPT Phụ Dục)
<b>Thứ Tư (25/3)</b>	14h00 - 14h45	Lịch sử	Ôn tập Lịch sử Việt Nam những năm 1919 - 1945	Trần Đăng Khoa (THPT Chuyên Thái Bình)
	14h50 - 15h35	GDCCD	Pháp luật và đời sống	Nguyễn Thị Thu Bạch (THPT Lê Quý Đôn)
<b>Thứ Năm (26/3)</b>	14h00 - 14h45	Tiếng Anh	Câu giao tiếp	Nguyễn Tất Minh (THPT Quỳnh Thọ)
	14h50 - 15h35	Ngữ văn	Kỹ năng trả lời câu hỏi đọc hiểu (Tiết 2)	Lê Thị Kim Dung (THPT Chuyên Thái Bình)
<b>Thứ Sáu (27/3)</b>	14h00 - 14h45	Toán	Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay	Vũ Ngọc Anh (THPT Quỳnh Côi)
	14h50 - 15h35	Địa lý	Địa lý Tự nhiên Việt Nam	Nguyễn Thị Hồng Duyên (THPT Chuyên Thái Bình)
<b>Thứ Bảy (28/3)</b>	14h00 - 14h45	Sinh học	Di truyền liên kết với giới tính, Di truyền học quần thể	Phạm Trung Kiên (THPT Chuyên Thái Bình)
	14h50 - 15h35	Hóa học	Amin - Amino axit và Protein (Tiết 1)	Nguyễn Thị Thanh Thủy (Trường THPT Chuyên Thái Bình)

**Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình Thái Bình và trên Báo Thái Bình điện tử (tại địa chỉ: baothaibinh.com.vn)**

**Dành cho học sinh lớp 9  
Tuần 2 (từ ngày 23/3 - 28/3/2020)**

Thứ, ngày	Thời gian phát sóng	Môn	Nội dung bài dạy	Giáo viên thực hiện
<b>Thứ Hai (23/3)</b>	8h00 - 8h45	Toán	Góc nội tiếp	Bùi Đình Thân (THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình)
<b>Thứ Ba (24/3)</b>	8h00 - 8h45	Tiếng Anh	Unit 7 - Phần 1	Nguyễn Thị Thu Hương (THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình)
<b>Thứ Tư (25/3)</b>	8h00 - 8h45	Ngữ văn	Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)	Hà Minh Sáng (THCS Minh Thành, thành phố Thái Bình)
<b>Thứ Năm (26/3)</b>	8h00 - 8h45	Toán	Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)	Nguyễn Quang Dương (THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình)
<b>Thứ Sáu (27/3)</b>	8h00 - 8h45	Tiếng Anh	Unit 7 - Phần 2	Phạm Thị Thanh Thủy (THCS Trần Phú, thành phố Thái Bình)
<b>Thứ Bảy (28/3)</b>	8h00 - 8h45	Ngữ văn	Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)	Đình Thị Nhung (THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình)

**Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19**



Lực lượng công an tăng cường rà soát, phát hiện các đối tượng đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Thời gian gần đây, lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cá nhân đã đưa những thông tin sai sự thật, giật gân, câu like trên các trang mạng xã hội. Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Do đó, việc các ngành chức năng xử lý kiên quyết các trường hợp đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 là hết sức cần thiết.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,

thông tin về tình hình dịch cũng như các biện pháp phòng, chống dịch luôn được các cơ quan chức năng cập nhật kịp thời, đặc biệt được gửi tới từng thuê bao điện thoại di động theo hình thức tin nhắn, đáp ứng nhu cầu thông tin chính thống của người dân. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn liên tục xuất hiện nhiều thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận. Liên tiếp những ngày qua, các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố đã triệu tập, làm rõ và xử phạt nhiều trường hợp đưa tin thất thiệt về dịch Covid-19.

Trong đó, một số cá nhân có hành vi bịa đặt về dịch để câu like, câu view trên mạng xã hội. Nguy hiểm hơn là các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng bất mãn chính trị trong và ngoài nước đã lợi dụng phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình dịch và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương trong nỗ lực phòng, chống dịch, qua đó kích động người dân ngừng buôn bán, tích trữ lương thực, thực phẩm..., gây bất ổn thị

trường. Mục đích của các đối tượng này là nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân, tạo ra tình trạng bất ổn, chia rẽ trong nội bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước diễn biến phức tạp và sự nguy hiểm của tình trạng tin giả, đưa tin sai sự thật, các cuộc họp của Chính phủ và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 đều nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý các thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành chỉ thị về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đó yêu cầu kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những thông tin sai lệch, lợi dụng tình hình dịch trong xã hội và khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. Ngày 3/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đã quy định rõ hơn về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội so với Nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng quyết liệt kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự

thật về tình hình dịch Covid-19. Trong đó, đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp về hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch Covid-19 lên trang facebook cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp. Trong đó, Công an huyện Vũ Thư phạt một trường hợp đưa bịa đặt có người ở địa phương mắc Covid-19 số tiền 12 triệu đồng. Công an huyện Quỳnh Phụ phạt 10 triệu đồng đối với trường hợp lan truyền thông tin nhà nước phun hóa chất lên bầu trời để chống dịch; ngoài xử phạt hành chính, các trường hợp trên đều phải viết cam kết không tái phạm. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ theo dõi các trang mạng xã hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những thông tin sai lệch, lợi dụng tình hình để gây tâm lý hoang mang trong xã hội và gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hải, Văn phòng Luật sư Thái Bình thì cá nhân đưa sai sự thật trên mạng xã hội tùy theo hành vi vi phạm có hình thức xử lý khác nhau như: xử lý hành chính (phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng); truy cứu trách nhiệm hình sự (phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm). Do đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mọi người cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin; theo dõi sát thông tin trên các kênh thông tin chính thống, không nghe theo, không lan truyền thông tin chưa được xác thực, kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật về dịch bệnh.

**NGUYỄN TÙNG**